
๑ 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

วันอังคาร  ที่ ๑๔   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม 
 เวลา  ๐๙.๓๐  น.  เป็นต้นไป   

******************************************** 
 

ผู้เข้าประชุม 
 
 

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเดชา  ประทุมตะ ประธานสภา อบต. หนองไผ่ล้อม เดชา  ประทุมตะ  
๒ นายวีรพล  ศรีภักดี รองประธานสภา อบต. หนองไผ่ล้อม วีรพล  ศรีภักดี  
๓ นางพัฒณีย์  ปะทุมตะ สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ พัฒณีย์  ปะทุมตะ      
๔ นายสุพจน์  ศรีวรรณะ สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๒ สุพจน์  ศรีวรรณะ  
๕ นายอดุลย์  พลรักษา สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓ อดุลย์  พลรักษา  
๖ นายวรุต  อุทัยดา สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ วรุต  อุทัยดา  
๗ นางสาคร  สัมฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖ สาคร  สัมฤทธิ์  
๘ นางสาวลัดดา  นาแข็ง สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗ ลัดดา  นาแข็ง  
๙ นายสาย  ศรีสมนาม สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๘ สาย  ศรีสมนาม  

 

ผู้ไม่เข้าประชุม                  

        - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ     
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฌานพากิตติ์  สีหามาตย์  
๒. นายเด่นศักดิ์  สีหามาตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เด่นศักดิ์  สีหามาตย์  
๓. นางสาวสุภาวดี  สุทธวิรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สุภาวดี  สุทธวิรรณ  
๔. นายบัญญัติ  พลนงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บัญญัติ  พลนงค์  
๕. นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  
๖. นางพเยาว์  โกศรีงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พเยาว์  โกศรีงาม  

๗. สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์ หัวหน้าสำนักปลัด สิทธิพงษ์  ไกรสีห์  
๘. นางสาวศุภวดี  สร้างนานอก ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ศุภวดี  สร้างนานอก  

๙. นายจักรกฤษ  เศษกำปัง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

จักรกฤษ  เศษกำปัง  

๑๐ นางสาวเยาวนา  ศิริจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เยาวนา  ศิริจันทร์  
๑๑ นางสาวสุกัญญา  ยอดเพชร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สุกัญญา  ยอดเพชร  
๑๒ นางสาวสุภาพร  พูนไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สุภาพร  พูนไธสง  

 
 

เริ่มประชุม  เวลา   ๐๙.๓๐ น. 
 

บันทึกการประชุม 

                           เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้มาค รบองค์ประชุมแล้ว             
นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมเข้าที่ประชุม  เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมจุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมทำหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 

นายเดชา  ประทุมตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม   มาครบองค์ประชุมแล้ว   
ประธานสภา อบต.        ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  

สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖  ขอให้ท่านเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์กการบริหารส่วน
ตำบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง  การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        
หนองไผ่ล้อมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การเรียกประชุม
เลขานุการสภา อบต.       สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๑  



๓ 

ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๔  แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไข
เพ่ิม เติมถึ ง (ฉบับที่  ๗ )  พ .ศ . ๒๕๖๒) และข้อ   ๒๒   แห่ งระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕)  จึงเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๖  ในวันที่ ๑๔  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม 
(ระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.  
๒๕๖๖  วันที่  ๑ -๑๕ กุมภาพันธ์   พ .ศ . ๒๕๖๖  มี กำหนด ๑๕  วัน )                
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖  นายเดชา ประทุมตะ  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม   
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เม่ือวันที่  ๓๐ 
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่ล้อม  (ส่งสำเนาการประชุมไปพิจารณาก่อนแล้ว) 
  

นายเดชา  ประทุมตะ    ตามท่ีได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต.  หนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕    

เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  ไปพร้อมระเบียบวาระการประชุม
แล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนใดหรือไม่       
เรียนเชิญครับ 

 

ทีป่ระชมุ   ไม่มี 
 

นายเดชา  ประทุมตะ           ถ้าไม่มีข้อแก้ไข  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว   
ประธานสภา อบต.                  โดยกระผมจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
     ประเด็นแรก รับรองรายงานการประชุม 
     ประเด็นทีส่อง  ไม่รับรองรายงานการประชุม 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  มติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑  ประจำปี 
เลขานุการสภา อบต.   พ.ศ.  ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
  



๔ 

รับรอง  ๘  เสียง 
     ไมร่ับรับรอง     ไม่มี       
     งดออกเสียง       ๑  เสียง 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  ด้วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง          

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ 
ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๓๐  เดือน พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
๒. ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี  
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓. ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
ล้อม  ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายเดชา  ประทุมตะ    ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔ 
ประธานสภา อบต. ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจง 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสุรพงษ์   ศิลาวิเศษ  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การ 
บริหารส่วนตำบล  ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัย
สามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน     
พ.ศ. ๒๕๖๕  ๑.  ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๘ เ สี ย ง 
ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  ๑  เสียง  ๒.  ญัตติรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  มติที่
ประชุม รับทราบ   ๘ เสียง ไม่รับทราบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง         
๓.  ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
ล้อมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น



๕ 

พ.ศ. ๒๕๖๕  มติที่ประชุม เห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  
๑  เสียง 

           

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๑. ญัตติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
การประปา อบต.หนองไผ่ล้อม  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร  โดยมีรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
ดังนี้ 

  จากเดิม  จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบซับเมิสซิเบิ้ล  ขนาด  ๑๕  แรงม้า     
    ๑ เฟส  ๒๒๐ โวลท์  เครื่องละ  ๑๘,๐๐๐  บาท  จำนวน  ๑  เครื่อง 
  คุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑. สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า ๖.๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
  ๒. ที่ความสูงส่งรวม (TDH) ๘๗ เมตร 
         ๓. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แรงม้า 
         ๔. ใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ เฟส  ๒๒๐ โวลท์  ๕๐ เฮิร์ท 
         ๕. มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐-๓,๐๐๐ รอบ/นาท ี
         ๖. มีประสิทธิภาพการสูบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ 
         ๗. เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล  จำนวน ๑ ตัว 
             ๗.๑ ตัวเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล  จำนวน  ๑  ตัว 
             ๗.๒ มอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ  จำนวน  ๑  ตัว 
         แก้ไขเปลี่ยนแปลง  จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบซับเมิสซิเบิ้ล  ขนาด  ๑.๕      
         แรงม้า ๑ เฟส  ๒๒๐ โวลท์  เครื่องละ  ๑๘,๐๐๐  บาท  จำนวน  ๑  เครื่อง 
  คุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑. สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า ๖.๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
  ๒. ที่ความสูงส่งรวม (TDH)  ๗๘  เมตร 
        ๓. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ แรงม้า 
        ๔. ใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ เฟส  ๒๒๐ โวลท์  ๕๐ เฮิร์ท 
        ๕. มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐-๓,๐๐๐ รอบ/นาท ี
        ๖. มีประสิทธิภาพการสูบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ 
        ๗. เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล  จำนวน ๑ ตัว 
           ๗.๑ ตัวเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล  จำนวน  ๑  ตัว 
           ๗.๒ มอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ  จำนวน  ๑  ตัว 

          ๒. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงาน   
          บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภท    

ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อโต๊ะ ทำงาน จำนวน ๓ ตัวๆ ละ ๔,๕๐๐ 
บาท งบประมาณ  ๑๓,๕๐๐  บาท 



๖ 

                                   เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล  ดังนี้ 
                                         ๑)  โต๊ะทำงานนักพัฒนาชุมชน  จำนวน  ๑  ตัว 
                                          คุณลักษณะเป็นโต๊ะทำงานไม้  ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม 
                                          กว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม  สูงไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม. 
                                          แบบมีลิ้นชักอย่างน้อย ๒ ลิ้นชัก มีกุญแจล็อก 
                                          (ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด) 
                                         ๒)  โต๊ะทำงานนิติกร  จำนวน  ๑  ตัว 
                                         คุณลักษณะเป็นโต๊ะทำงานไม้  ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม 
                                         กว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม  สูงไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม. 
                                         แบบมีลิ้นชักอย่างน้อย ๒ ลิ้นชัก มีกุญแจล็อก 
                                        (ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด) 
                                        ๓)  โต๊ะทำงานนักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  ๑  ตัว 
                                        คุณลักษณะเป็นโต๊ะทำงานไม้  ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม 
                                        กว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม  สูงไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม. 
                                        แบบมีลิ้นชักอย่างน้อย ๒ ลิ้นชัก มีกุญแจล็อก 
                                        (ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด) 

                   ๓. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงาน  
                                        บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท    
                                        ครุภัณฑ ์สำนักงาน  รายการจัดซื้อ เก้าอ้ีทำงาน  จำนวน  ๒  ตัวๆ  ละ    

 ๓,๕๐๐  บาท งบประมาณ  ๗,๐๐๐  บาท  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน 
พนักงานส่วนตำบล  ดังนี้ 

                                 ๑)  เก้าอ้ีทำงานนิติกร  จำนวน  ๑  ตัว 
    คุณลักษณะมีโช๊คปรับระดับ เบาะหุ้มหนังเทียม มีพนักพิง มีที่วางแขน  ๒    

ข้างมีล้อเลื่อน (ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จัดหาโดยสืบ
ราคาจากท้องตลาด) 

                                     ๒)  เก้าอ้ีทำงานนักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  ๑  ตัว 
คุณลักษณะมีโช๊คปรับระดับ เบาะหุ้มหนังเทียม มีพนักพิง  มีที่วางแขน                            
๒ ข้าง มีล้อเลื่อน (ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาโดยสืบ
ราคาจากท้องตลาด) 

                 ๔. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการจัดซื้อ  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้ง
พ้ืนหรือแบบแขวน)  ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู  จำนวน  ๒  เครื่องๆ ละ 
๔๙,๕๐๐ บาท งบประมาณ  ๙๙,๐๐๐  บาท 

  คุณลักษณะดังนี้ 



๗ 

  ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู 
  ๒) ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

๓) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ 
๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

  ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

  ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
      (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 

 สวิตซ์  ๑  ตวั  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 
๑๕ เมตร 
(ญัตติพิจารณา ข้อ ๒-๔  โอนงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบบุคลากร  
เงินเดือนผู้อำนวยการกองช่าง  งบประมาณตั้งไว้  ๓๕๙ ,๔๐๐  บาท  
งบประมาณที่ขอโอน  ๑๑๙ ,๕๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
๒๓๙,๙๐๐  บาท) 

                                      ๕. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ 
    ว่างเปล่าเพื่อก่อสร้างวัด  (บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่ ๖) 
                                      ๖. ญัตติพิจารณากำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖ และสมัย 
                                          ประชุมสมัยสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๗  สภาองค์การบริหารส่วน 
                                          ตำบลหนองไผ่ล้อม 

๗. การขอเข้าดำเนินการโครงการสัมปทานกิจการน้ำประปามาตรฐานดื่มได้    
    โดยบริษัท มนต์นาโค วอเตอร์ เทรด จำกัด 

นายเดชา  ประทุมตะ  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ๑ ญั ตติ พิจารณาแก้ ไข
ประธานสภา อบต.  เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา  อบต.หนอง 

ไผ่ล้อม  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  ขอเชิญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน  รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง  ชี้แจงรายละเอียด
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  เชิญครับ 

 

นายจักรกฤษ  เศษกำปัง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   รองประธานสภาองค์การ 
นายช่างโยธาชำนาญงาน  บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 



๘ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายจักรกฤษ  เศษกำปัง  ตำแหน่ง  นายช่าง
โยธาชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง  ระเบียบวาระที่ ๔ 
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ๑. ญัตติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา  อบต.หนองไผ่ล้อม  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร   โดยมีรายละเอียดแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  ดังนี้ 
จากเดิม  จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบซับเมิสซิเบิ้ล  ขนาด  ๑๕  แรงม้า ๑ 
เฟส  ๒๒๐ โวลท์ เครื่องละ  ๑๘,๐๐๐  บาท  จำนวน  ๑  เครื่อง 

  คุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑. สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า ๖.๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
  ๒. ที่ความสูงส่งรวม (TDH) ๘๗ เมตร 
  ๓. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แรงม้า 
  ๔. ใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ เฟส  ๒๒๐ โวลท์  ๕๐ เฮิร์ท 
  ๕. มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐-๓,๐๐๐ รอบ/นาท ี
  ๖. มีประสิทธิภาพการสูบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ 
  ๗. เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล  จำนวน ๑ ตัว 
          ๗.๑ ตัวเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล  จำนวน  ๑  ตัว 
          ๗.๒ มอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ  จำนวน  ๑  ตัว   

    แก้ไขเปลี่ยนแปลง  จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบซับเมิสซิเบิ้ล  ขนาด  ๑.๕   
   แรงม้า ๑ เฟส  ๒๒๐ โวลท์  เครื่องละ  ๑๘,๐๐๐  บาท  จำนวน  ๑  เครื่อง 

  คุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑. สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า ๖.๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
  ๒. ที่ความสูงส่งรวม (TDH)  ๗๘  เมตร 
  ๓. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ แรงม้า 
  ๔. ใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ เฟส  ๒๒๐ โวลท์  ๕๐ เฮิร์ท 
  ๕. มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐-๓,๐๐๐ รอบ/นาท ี
  ๖. มีประสิทธิภาพการสูบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ 
  ๗. เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล  จำนวน ๑ ตัว 
         ๗.๑ ตัวเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล  จำนวน  ๑  ตัว 
          ๗.๒ มอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ  จำนวน  ๑  ตัว 
        สาเหตุที่มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง สืบเนื่องจากทางกองช่างได้จัดทำ    

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งให้
ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ  โดยได้มีการพิมพ์
เอกสารผิดพลาดคือไม่ได้ใส่จุดทศนิยมในรายละเอียดขนาดแรงม้าซึ่งต้องพิมพ์
เป็นขนาด ๑ .๕ แรงม้า แต่พิมพ์เอกสารผิดเป็น ๑๕ แรงม้า และรายละเอียด



๙ 

ในคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๒. ที่ความสูงส่งรวม (TDH)  ๘๗  เมตร ขอแก้ไข
เป็น ๗๘ เมตร รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ส่งไปพร้อมหนังสือแล้ว จึง
ขอให้สมาชิกสภาพิจารณาอนุมัติ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถ
สอบถามได้ครับ 

นายเดชา  ประทุมตะ    มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยในรายละเอียดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงในประเด็น
ประธานสภา อบต.   ใดหรือไม่ครับ  

นายสาย  ศรีสมนาม  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภาอบต.  บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสาย  ศรีสมนาม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภา
อบต.หมู่ที่ ๘ ผมมีข้อสงสัยในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล ทำไม
เราถึงมีการตั้งงบประมาณซื้อในทุกๆปี  เพราะมีการชำรุดเสียหายหรือไม่
เพียงพอต่อการใช้งานหรือครับ 

นายจักรกฤษ  เศษกำปัง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   รองประธานสภาองค์การ 
นายช่างโยธาชำนาญงาน  บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายจักรกฤษ  เศษกำปัง   ตำแหน่ง  นายช่าง
โยธาชำนาญงาน รักษาการแทน ผู้อำนวนการกองช่าง ขอชี้แจงในประเด็นที่
ท่านสมาชิกสภาสอบถาม  สาเหตุที่เราต้องตั้งงบประมาณซื้อเครื่องสูบน้ำ
แบบซับเมิสซิเบิ้ลไว้ เพราะซับเมิสที่เราใช้ในกิจการประปาตอนนี้มีทั้งหมด  ๓  
เครื่อง ซึ่ งเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดการชำรุดเสียหายตอนไหน ในการจัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณจึงจำเป็นที่จะต้องตั้งรายจ่ายไว้ เพราะถ้าไม่ตั้งไว้หาก
เกิดการชำรุดเสียหายก็จะไม่สามารถจัดซื้อได้ ถ้าจะซื้อในกรณีที่ไม่ได้ตั้งไว้ก็
จำเป็นที่ จะต้องขออนุมัติจากสภาในการจัดซื้อ เราจึงจำเป็นต้องตั้ ง
งบประมาณจัดซื้อไว้ ถ้าไม่เกิดการชำรุดเสียหายเราก็ไม่ได้จัดซื้อครับ 

 
นายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   รองประธานสภาองค์การ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน กระผมนายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนนี้ครับ เครื่อง
สูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ลแบบไฟฟ้าแต่ละเครื่องจะมีอายุการใช้งาน นอกจากที่
ท่านจักรกฤษได้นำเรียนถึงเหตุผลในการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ  ตอนนี้
ประปาเรามีอยู่ทั้งหมด ๓ จุด มีเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ลใช้งานอยู่ ๔ 
เครื่อง จุดที่ใช้สองเครื่องคือวัดเกาะแก้ว ซึ่งเรียกว่าทำงานอยู่ตลอดเวลา
เพราะเราพยายามดึงน้ำและปล่อยน้ำเข้าชุมชุนของเราตลอดเวลา และอายุ
การใช้งานของเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ลจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่หนึ่งปีถึง



๑๐ 

หนึ่งปีครึ่งเป็นสถิติที่ผมได้มีประสบการณ์ในการดูแลระบบประปาอยู่ใน
หลายๆ อำเภอ นอกจากเรื่องการสึกหรอของใบพัดหรือมอเตอร์ซึ่งอายุการใช้
งานที่เป็นประปาหมู่บ้านจะอยู่ที่สองปี แต่ประปาชุมชนจะอยู่ที่หนึ่งปีครึ่ง 
เพราะฉะนั้นจึงนำเรียนให้เป็นเหตุผลประกอบว่าการที่เครื่องทำงานอยู่ตลอด
เป็นเหตุให้เกิดการชำรุดเสียหาย ถ้าเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ก็จะไม่สามารถ
จัดซื้อเพ่ือดำเนินการได้ต่อเนื่องและทันท่วงทีเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพ่ี
น้องประชาชนของเราครับ 

นายเดชา  ประทุมตะ    ขออนุญาตเรียนถามท่านนายกในนามสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔ ข้อมูลที่ระบุ
ประธานสภา อบต.  ความสูงส่งรวมมันเกี่ยวกับแรงส่งน้ำให้ชุมชนไหมครับ บางครอบครัวไม่ได้ใช้ 
  น้ำมาเป็นปีแล้วครับซึ่งผมได้รับแจ้งมาในนามสมาชิกสภาหมู่ที่ ๔ ครับ 

นายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์ ผมได้รับทราบปัญหาแล้วครับ แรงส่งหรือสเป็คที่ระบุว่าความสูงส่งรวม ๗๘ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมตร  ไม่ได้เกี่ยวกับแรงส่งน้ำให้กับชุมชน  แรงส่งตรงนี้วัดจากความลึกก้นบ่อ 

หรือบ่อน้ำในหนองขึ้นไปหอประปา  ฉะนั้นแรงส่งตรงนี้มันได้อยู่แล้วเพราะถัง
สูงกับแนวดิ่งจากหนองขึ้นไปยังไงก็ไม่เกิน ๗๘ เมตร แต่สิ่งที่เก่ียวข้องโดยตรง
ว่าทำไมบางจุดน้ำไปไม่ถึงแรงดันไม่พอ อันนี้เกี่ยวกับถังกักเก็บน้ำและแรงดัน
ลงมาซึ่งไม่เกี่ยวกับความสูงส่งรวมที่ระบุไว้ในคุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำ
แบบซับเมิสซิเบิ้ลครับ 

นายเดชา  ประทุมตะ    มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยในรายละเอียดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงในประเด็น
ประธานสภา อบต.   ใดหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 

นายเดชา  ประทุมตะ    ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต.     ข้อ  ๑. ญัตติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ

การการประปา  อบต.หนองไผ่ล้อม  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร  โดยมีรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
ดังนี้ 
จากเดิม  จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบซับเมิสซิเบิ้ล  ขนาด  ๑๕  แรงม้า ๑ 
เฟส  ๒๒๐ โวลท์ เครื่องละ  ๑๘,๐๐๐  บาท  จำนวน  ๑  เครื่อง 

  คุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑. สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า ๖.๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
  ๒. ที่ความสูงส่งรวม (TDH) ๘๗ เมตร 
  ๓. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แรงม้า 
  ๔. ใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ เฟส  ๒๒๐ โวลท์  ๕๐ เฮิร์ท 
  ๕. มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐-๓,๐๐๐ รอบ/นาท ี
  ๖. มีประสิทธิภาพการสูบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ 



๑๑ 

  ๗. เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล  จำนวน ๑ ตัว 
          ๗.๑ ตัวเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล  จำนวน  ๑  ตัว 
          ๗.๒ มอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ  จำนวน  ๑  ตัว   

    แก้ไขเปลี่ยนแปลง  จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบซับเมิสซิเบิ้ล  ขนาด  ๑.๕   
   แรงม้า ๑ เฟส  ๒๒๐ โวลท์  เครื่องละ  ๑๘,๐๐๐  บาท  จำนวน  ๑  เครื่อง 

  คุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑. สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า ๖.๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
  ๒. ที่ความสูงส่งรวม (TDH)  ๗๘  เมตร 
  ๓. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ แรงม้า 
  ๔. ใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ เฟส  ๒๒๐ โวลท์  ๕๐ เฮิร์ท 
  ๕. มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐-๓,๐๐๐ รอบ/นาท ี
  ๖. มีประสิทธิภาพการสูบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ 
  ๗. เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล  จำนวน ๑ ตัว 
         ๗.๑ ตัวเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล  จำนวน  ๑  ตัว 
          ๗.๒ มอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ  จำนวน  ๑  ตัว 

  โดยกระผมจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
ประเด็นแรก อนุมัต ิ

     ประเด็นที่สอง  ไมอ่นุมัต ิ
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สรุปมติที่ประชุมครับ 
นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ๑ ญัตติพิจารณาแก้ไข 
เลขานุการสภา อบต.  เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา  อบต.หนอง

ไผ่ล้อม  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร   โดยมี
รายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  ดังนี้ 
จากเดิม  จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบซับเมิสซิเบิ้ล  ขนาด  ๑๕  แรงม้า ๑ 
เฟส  ๒๒๐ โวลท์ เครื่องละ  ๑๘,๐๐๐  บาท  จำนวน  ๑  เครื่อง 

  คุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑. สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า ๖.๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
  ๒. ที่ความสูงส่งรวม (TDH) ๘๗ เมตร 
  ๓. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แรงม้า 
  ๔. ใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ เฟส  ๒๒๐ โวลท์  ๕๐ เฮิร์ท 
  ๕. มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐-๓,๐๐๐ รอบ/นาท ี
  ๖. มีประสิทธิภาพการสูบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ 
  ๗. เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล  จำนวน ๑ ตัว 
          ๗.๑ ตัวเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล  จำนวน  ๑  ตัว 
          ๗.๒ มอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ  จำนวน  ๑  ตัว   



๑๒ 

    แก้ไขเปลี่ยนแปลง  จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบซับเมิสซิเบิ้ล  ขนาด  ๑.๕   
   แรงม้า ๑ เฟส  ๒๒๐ โวลท์  เครื่องละ  ๑๘,๐๐๐  บาท  จำนวน  ๑  เครื่อง 

  คุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑. สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า ๖.๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
  ๒. ที่ความสูงส่งรวม (TDH)  ๗๘  เมตร 
  ๓. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ แรงม้า 
  ๔. ใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ เฟส  ๒๒๐ โวลท์  ๕๐ เฮิร์ท 
  ๕. มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐-๓,๐๐๐ รอบ/นาท ี
  ๖. มีประสิทธิภาพการสูบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ 
  ๗. เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล  จำนวน ๑ ตัว 
         ๗.๑ ตัวเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล  จำนวน  ๑  ตัว 
          ๗.๒ มอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ  จำนวน  ๑  ตัว 

  อนุมัติ  ๘ เสียง 
  ไมอ่นุมัติ       ไม่มี 
  งดออกเสียง       ๑        เสียง 

 มติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการ
ประปา  อบต.หนองไผ่ล้อม  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร  ด้วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง 

มติที่ประชุม มติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการ
ประปา  อบต.หนองไผ่ล้อม  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร  ด้วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง 

นายเดชา  ประทุมตะ ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ๒. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต.  ประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร 

ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อ
โต๊ะทำงาน  จำนวน  ๓  ตัวๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท  งบประมาณ  ๑๓,๕๐๐ บาท 

                                 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล  ดังนี้ 
                                 ๑)  โต๊ะทำงานนักพัฒนาชุมชน  จำนวน  ๑  ตัว 
                                       ๒)  โต๊ะทำงานนิติกร  จำนวน  ๑  ตัว 
                                       ๓)  โต๊ะทำงานนักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  ๑  ตัว 
                                       คุณลักษณะ  เป็นโต๊ะทำงานไม้  ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม 
                                       กว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม  สูงไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม. 
                                       แบบมีลิ้นชักอย่างน้อย ๒ ลิ้นชัก มีกุญแจล็อก 



๑๓ 

(ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาด)  ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด  ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  เชิญครับ 

สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   รองประธานสภาองค์การ 
หัวหน้าสำนักปลัด  บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมสิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์  ตำแหน่ง  หัวหน้า
สำนักปลัด  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ๒. ญัตติพิจารณาการ
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการจัดซื้อโต๊ะทำงาน  จำนวน  ๓  ตัวๆ ละ ๔ ,๕๐๐ บาท  งบประมาณ  
๑๓,๕๐๐ บาท 

                                 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล  ดังนี้ 
                                 ๑)  โต๊ะทำงานนักพัฒนาชุมชน  จำนวน  ๑  ตัว 
                                       ๒)  โต๊ะทำงานนิติกร  จำนวน  ๑  ตัว 
                                       ๓)  โต๊ะทำงานนักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  ๑  ตัว 
                                       คุณลักษณะเป็นโต๊ะทำงานไม้  ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม 
                                       กว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม  สูงไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม. 
                                       แบบมีลิ้นชักอย่างน้อย ๒ ลิ้นชัก มีกุญแจล็อก  

การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงานให้นักพัฒนาชุมชน ซึ่ง
ได้ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานทำให้เกิดการชำรุดเสียหายตามระยะเวลาที่
ใช้งานจึงจำเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณจากสภาฯเพ่ืออนุมัติงบประมาณ
จัดซื้อโต๊ะทำงานให้กับนักพัฒนาชุมชน ส่วนการจัดซื้อโต๊ะให้นิติกรและ
นักวิชาการสาธารณสุข เป็นการจัดซื้อเพ่ือรองรับการโอนย้ายมาของ
เจ้าหน้าที่ทั้งสองคนซึ่งกำลังทำเรื่องย้ายมาประมาณเดือนเมษายน จึงจำเป็น
จะต้องจัดหาไว้เพ่ือรองรับเจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติงานที่อบต.ของเรา จึงเรียน
มาเพ่ือให้ทางสมาชิกสภาได้พิจารณาอนุมัติเพ่ือดำเนินการต่อไปครับ 

นายเดชา  ประทุมตะ    เพ่ือรองรับเจ้าหน้าที่ที่จะย้ายมาใหม่  ผมเห็นว่าห้องทำงานสำนักปลัด
ประธานสภา อบต.   คับแคบไม่ทราบว่าได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาใหม่ 

ยังไงบ้างครับ  

สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์  สำหรับเรื่องนี้ทางคณะผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการปรับปรุงอาคาร
หัวหน้าสำนักปลัด  สำนักงานทางห้องครัวซึ่งจะสามารถรองรับพนักงานได้ประมาณสามคน  ก็จะ 

ให้ทางงานพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติงานอยู่ที่นั่นเพ่ือความสะดวกเวลาประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ ซึ่งห้องทำงานสำนักปลัดก็จะมีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นและเพียงพอ
ต่อเจ้าหน้าที่ที่จะย้ายมาใหม่ครับ ซึ่งต่อไปถ้าเรามีงบประมาณเพียงพอก็จะ



๑๔ 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานให้กว้างขวางขึ้นกว่านี้เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายเดชา  ประทุมตะ    มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยในรายละเอียดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงในประเด็น
ประธานสภา อบต.   ใดหรือไม่ครับท่านสามารถสอบถามและเสนอแนะได้นะครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 
นายเดชา  ประทุมตะ    ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดไม่มีอะไรจะสอบถามหรือเสนอแนะ  ผมจะขอมติที่
ประธานสภา อบต.  ประชุมนะครับ  โดยจะถามเป็น  ๒ ประเด็น    

ประเด็นแรก อนุมัต ิ
     ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัต ิ
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สรุปมติที่ประชุมครับ 
นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ๒.  ญัตติพิจารณาการโอนเงิน 
เลขานุการสภา อบต. งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน

บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ
จัดซื้อโต๊ะทำงาน  จำนวน  ๓  ตัวๆ ละ ๔ ,๕๐๐ บาท  งบประมาณ  
๑๓,๕๐๐  บาท  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล  ดังนี้ 

                                 ๑)  โต๊ะทำงานนักพัฒนาชุมชน  จำนวน  ๑  ตัว 
                                       ๒)  โต๊ะทำงานนิติกร  จำนวน  ๑  ตัว 
                                       ๓)  โต๊ะทำงานนักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  ๑  ตัว 
                                       คุณลักษณะ  เป็นโต๊ะทำงานไม้  ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม 
                                       กว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม  สูงไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม. 
                                       แบบมีลิ้นชักอย่างน้อย ๒ ลิ้นชัก มีกุญแจล็อก 
  อนุมัติ   ๘ เสียง 
  ไมอ่นุมัติ           ไม่มี 
  งดออกเสียง       ๑        เสียง 

มติที่ประชุม มติอนุมัติการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อโต๊ะทำงาน  จำนวน  ๓  ตัวๆ ละ ๔ ,๕๐๐ 
บาท  งบประมาณ  ๑๓,๕๐๐  บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง 

นายเดชา  ประทุมตะ    ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ๓. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบ   
ประธานสภา อบต.  งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร 

ทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   รายการ
จัดซื้อ  เก้าอ้ีทำงาน  จำนวน   ๒   ตัว ๆ  ละ  ๓,๕๐๐  บาท  งบประมาณ 
๗,๐๐๐  บาท  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานพนักงานส่วนตำบล  ดังนี้ 

                                  ๑)  เก้าอ้ีทำงานนิติกร  จำนวน  ๑  ตัว 



๑๕ 

                                         ๒)  เก้าอ้ีทำงานนักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  ๑  ตัว 
คุณลักษณะมีโช๊คปรับระดับ เบาะหุ้มหนังเทียม  มีพนักพิง มีที่วางแขน       
๒ ข้าง  มีล้อเลื่อน 
(ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาด) ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด  ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  เชิญครับ 

สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การ 
หัวหน้าสำนักปลัด  บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมสิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์  ตำแหน่ง  หัวหน้า
สำนักปลัด ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ๓. ญัตติพิจารณาการ
โอนเงินงบงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   
รายการจัดซื้อ  เก้าอ้ีทำงาน  จำนวน   ๒   ตัว ๆ  ละ  ๓,๕๐๐ บาท  
งบประมาณ  ๗,๐๐๐  บาท  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานพนักงานส่วน
ตำบล  ดังนี้ 

                                  ๑)  เก้าอ้ีทำงานนิติกร  จำนวน  ๑  ตัว 
                                         ๒)  เก้าอ้ีทำงานนักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  ๑  ตัว 

คุณลักษณะมีโช๊คปรับระดับ เบาะหุ้มหนังเทียม  มีพนักพิง มีที่วางแขน       
๒ ข้าง  มีล้อเลื่อน  
เหตุผลในการขอนุมัติจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานของพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนิติกร
และนักวิชาการสาธารณะสุข เหมือนกันกับการจัดซื้อโต๊ะเพ่ือเป็นการรองรับ
เจ้าหน้าที่ที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่งในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ จึงจำเป็นต้อง
ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไปครับ   

นายเดชา  ประทุมตะ    มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยในรายละเอียดที่ทางท่านหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจง
ประธานสภา อบต.   ในประเด็นใดหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 
นายเดชา  ประทุมตะ    ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือ
ประธานสภา อบต.  พิจารณาข้อ   ๓.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นราย 

การใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   รายการจัดซื้อ  เก้าอ้ีทำงาน  จำนวน   
๒   ตัว ๆ  ละ  ๓,๕๐๐ บาท  งบประมาณ  ๗,๐๐๐  บาท  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ
เก้าอ้ีทำงานพนักงานส่วนตำบล  ดังนี้ 

                                  ๑)  เก้าอ้ีทำงานนิติกร  จำนวน  ๑  ตัว 
                                         ๒)  เก้าอ้ีทำงานนักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  ๑  ตัว 



๑๖ 

คุณลักษณะมีโช๊คปรับระดับ เบาะหุ้มหนังเทียม  มีพนักพิง มีที่วางแขน       
๒ ข้าง  โดยกระผมจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

ประเด็นแรก อนุมัต ิ
     ประเด็นที่สอง  ไมอ่นุมัต ิ
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ๓.  ญัตติพิจารณาการโอนเงิน 
เลขานุการสภา อบต.  งบงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน

บริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   
รายการจัดซื้อ  เก้าอ้ีทำงาน  จำนวน   ๒   ตัว ๆ  ละ  ๓ ,๕๐๐ บาท  
งบประมาณ  ๗,๐๐๐  บาท  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานพนักงานส่วน
ตำบล  ดังนี้  

  ๑)  เก้าอ้ีทำงานนิติกร  จำนวน  ๑  ตัว 
                                          ๒)  เก้าอ้ีทำงานนักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  ๑  ตัว 

คุณลักษณะ  มีโช๊คปรับระดับ เบาะหุ้มหนังเทียม  มีพนักพิง  
มีที่วางแขน  ๒ ข้าง 

     อนุมัติ          ๘         เสียง 
  ไมอ่นุมัติ       ไม่มี 
  งดออกเสียง      ๑        เสียง 

มติอนุมัติการโอนเงินงบงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน   รายการจัดซื้อ  เก้าอ้ีทำงาน  จำนวน   ๒   ตัว ๆ  ละ  
๓,๕๐๐ บาท  งบประมาณ  ๗,๐๐๐  บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง 

มติที่ประชุม  มตอินุมัติการโอนเงินงบงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน   รายการจัดซื้อ  เก้าอ้ีทำงาน  จำนวน   ๒   ตัว ๆ  ละ  
๓,๕๐๐ บาท  งบประมาณ  ๗,๐๐๐  บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง 

นายเดชา  ประทุมตะ    ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ๔. ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบ   
ประธานสภา อบต.  งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร 

ทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการ
จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน)  ขนาด 
๔๐ ,๐๐๐ บีทียู   จำนวน  ๒  เครื่องๆ ละ ๔๙ ,๕๐๐ บาท งบประมาณ  
๙๙,๐๐๐  บาท  คุณลักษณะดังนี้ 

  ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู 
  ๒) ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 



๑๗ 

๓) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ 
๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

  ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ(นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

  ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
      (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 

สวิตซ์  ๑  ตัว  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน 
๑๕ เมตร  ขอเชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัด  ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  เชิญครับ 

สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การ 
หัวหน้าสำนักปลัด  บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมสิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์  ตำแหน่ง  หัวหน้า
สำนักปลัด ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ๔. ญัตติพิจารณาการ
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
รายการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน)  
ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู  จำนวน  ๒  เครื่องๆ ละ ๔๙,๕๐๐ บาท งบประมาณ  
๙๙,๐๐๐  บาท   สืบเนื่องจากที่เราได้ซ่อมแซมอาคารห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลของเราและตอนนี้ก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่มีการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ   ซึ่งจะทำการติดตั้งแทนตัวเดิมที่ชำรุดเสียหายเพราะได้
ผ่านการใช้งานมานานหลายปีและไม่เกิดความคุ้มค่าในการซ่อมแซม ทาง
คณะผู้บริหารจึงได้ปรึกษาหารือกับทางสำนักปลัดเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด ๔๐ ,๐๐๐ บีทียู  จำนวน  
๒  เครื่องๆ ละ ๔๙,๕๐๐ บาท งบประมาณ  ๙๙,๐๐๐  บาท  คุณลักษณะ
ดังนี้ 

  ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู 
  ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

๓) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ 



๑๘ 

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

  ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ(นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

  ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
      (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 

สวิตซ์  ๑  ตัว  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน 
๑๕ เมตร  จึงเรียนมาเพ่ือให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาอนุมัติเพ่ือดำเนินการจัดซื้อต่อไปครับ 

นายเดชา  ประทุมตะ    มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยในรายละเอียดที่ทางท่านหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจง
ประธานสภา อบต.   ในประเด็นใดหรือไม่  เชิญครับ  

นายสาย  ศรีสมนาม  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภาอบต.  บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสาย  ศรีสมนาม  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่  ๘  ขอสอบถามว่าเครื่องปรับอากาศ
ตัวเดิมไปไหนครับ ยังใช้ได้อยู่หรือไม่ครับ 

สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   รองประธานสภาองค์การ 
หัวหน้าสำนักปลัด บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมสิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์  ตำแหน่งหัวหน้าสำนัก
ปลัด  เนื่องจากเครื่องปรับอากาศตัวเดิมเกิดความชำรุดเสียหายเนื่องจากผ่าน
การใช้งานมาอย่างยาวนานทำให้ได้ซ่อมแซมบ่อย ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ
ของทางราชการที่เสียใป จึงจำเป็นต้องจัดซื้อใหม่เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่
การปฏิบัติงานครับ 

นายจักรกฤษ  เศษกำปัง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การ 
นายช่างโยธาชำนาญงาน  บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายจักรกฤษ  เศษกำปัง  ตำแหน่งนายช่างโยธา
ชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงเพ่ิมเติมหลักการ
คำณวนจำนวนบีทียูที่จะต้องใช้ต่อขนาดของห้องซึ่งจะมีสูตรการคำณวนไว้อยู่
แล้วจากการที่ผมได้ประมาณการแล้วห้องนี้สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ได้และเพียงพอต่อการใช้งานของ
ห้องนี้ครับ 



๑๙ 

นายเดชา  ประทุมตะ    มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยในรายละเอียดที่ทางท่านหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจง
ประธานสภา อบต.   ในประเด็นใดอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  ระเบียบ 

วาระที่  ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   ข้อ ๔. ญัตติพิจารณาการโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร 
ทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน)  ขนาด 
๔๐ ,๐๐๐ บีทียู   จำนวน  ๒  เครื่องๆ ละ ๔๙ ,๕๐๐ บาท งบประมาณ  
๙๙,๐๐๐  บาท โดยกระผมจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 

ประเด็นแรก อนุมัต ิ
     ประเด็นที่สอง  ไม่อนุมัต ิ
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ๔.  ญัตติพิจารณาการโอนเงิน 
เลขานุการสภา อบต.  งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร 
  ทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน)  ขนาด 
๔๐ ,๐๐๐ บีทียู   จำนวน  ๒  เครื่องๆ ละ ๔๙ ,๕๐๐ บาท งบประมาณ  
๙๙,๐๐๐  บาท      

   อนุมัติ          ๘         เสียง 
  ไม่อนุมัติ       ไม่มี 
  งดออกเสียง      ๑        เสียง 

มติอนุมัติการโอนเงินงบงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้ง
พ้ืนหรือแบบแขวน)  ขนาด ๔๐ ,๐๐๐ บีทียู   จำนวน  ๒  เครื่องๆ ละ 
๔๙,๕๐๐ บาท งบประมาณ  ๙๙,๐๐๐  บาทด้วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง 

มติที่ประชุม  มติอนุมัติการโอนเงินงบงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้ง
พ้ืนหรือแบบแขวน)  ขนาด ๔๐ ,๐๐๐ บีทียู   จำนวน  ๒  เครื่องๆ ละ 
๔๙,๕๐๐ บาท งบประมาณ  ๙๙,๐๐๐  บาทด้วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง 

นายเดชา  ประทุมตะ ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ๕.  ญัตติพิจารณาให้ความเห็น 
ประธานสภา อบต. ชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ว่างเปล่าเพ่ือก่อสร้างวัด  

(บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่ ๖)  ขอเชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เชิญครับ 



๒๐ 

สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   รองประธานสภาองค์การ 
หัวหน้าสำนักปลัด บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมสิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์  ตำแหน่งหัวหน้าสำนัก
ปลัด ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ๕. ญัตติพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ว่างเปล่าเพ่ือก่อสร้าง
วัด (บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่ ๖)  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ แจ้งเรื่องขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในพ้ืนที่ว่างเปล่าเพ่ือก่อสร้างวัด (บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่ ๖)  มา
เพ่ือให้สภาพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบ ก่อนอ่ืนผมขอทำความเข้าใจก่อน
คำว่าที่สาธารณะก่อนนะครับ ที่สาธารณะ หมายถึง ที่ดินที่ทางราชการจัดให้
หรือสงวนไว้เพ่ือประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสภาพแห่งพ้ืนที่นั้นๆ 
หรือที่ดินที่ประชาชนได้ใช้หรือเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อน ไม่ว่าปัจจุบัน
จะใช้หรือเลิกใช้แล้วก็ตาม เช่น ทำเลเลี้ยงสัตว์ ป่าช้า ห้วย หนอง ทะเลสาบ 
เป็นต้น ตามกฎหมายถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับใช้ร่วมกัน 
ผู้ใดจะยึดถือครอบครองเพ่ือทำประโยชน์แต่เฉพาะตนนั้นไม่ได้เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด หากฝ่าฝืนจะมี
ความผิดและได้รับโทษตามประมวลกฎหมายแผ่นดินหรือกฎหมายอ่ืนที่
กำหนดไว้เฉพาะ พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้บุคคลใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
สาธารณะเพ่ือประโยชน์แห่งตนได้ก็เฉพาะกรณีที่มีระเบียบและกฎหมาย
กำหนดไว้เฉพาะเท่านั้น เช่น การขออนุญาตขุดทราย เป็นต้น  
การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์  
        การขอใช้ที่ดินสาธรณสมบัติของแผ่นดิน  หมายถึง การที่ทบวง
การเมืองขอเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์
ในราชการเท่านั้น  โดยมีแนวทางในการดำเนินการ  ดังนี้ 
        ๑. กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์  
        ๑) ผู้ขอใช้ต้องเป็นส่วนราชการที่เป็นทบวงการเมือง ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน หมายถึง ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
         ๒) ต้อระบุกิจกรรมที่ขอใช้ เพ่ือประโยชน์ในทางราชการเท่านั้น เช่น 
การก่อสร้างอาคารหอประชุม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล หรือสถานี
อนามัย ฯลฯ  
         ๓) ผู้ขอใช้แจ้งความประสงค์ต่อกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน หรือ
จังหวัดท้องที ่



๒๑ 

         ๔) จังหวัดดำเนินการสอบสวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพ่ือ
ประโยชน์ในราชการ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
         ๒. กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่า   
         ๑) ผู้ขอใช้ต้องเป็นส่วนราชการที่เป็นทบวงการเมือง ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน หมายถึง ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
         ๒) ต้องระบุกิจกรรมที่ขอใช้  เพ่ือประโยชน์ในราชการเท่านั้น เช่นการ
ก่อสร้างอาคารหอประชุม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย 
ฯลฯ  
        ๓) ผู้ขอใช้แจ้งความประสงค์ต่อกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย หรือ
จังหวัดท้องที ่
        ๔) จังหวัดดำเนินการสอบสอน และนำที่ดินดังกล่าวมาขึ้นทะเบียน 
(ห นั งสื อ ส ำคั ญ ส ำห รั บ ที่ ห ล ว ง ) ก่ อ น ด ำ เนิ น ก า รต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตในทบวงการเมืองใช
ที่ดินของรัฐเพ่ือประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
       ในกรณีที่ดินสาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น ชายตลิ่ง 
ทางบก ทางน้ำ ที่เลี้ยงปศุสัตว์ ป่าช้าหมู่บ้าน ที่สาธรณะประจำตำบล และ
หมู่บ้าน ฯลฯ ที่ไม่มีการก่อสร้างถาวรวัตถุ การขอใช้ของทบวงการเมือง 
อำนาจการพิจารณาอนุญาต เป็นอำนาจของนายอำเภอท้องที่  ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗ 
       จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น  การขอก่อสร้างวัดเป็นเรื่องยาก
พอสมควร  แต่นั่นเป็นกระบวนการที่ทางหมู่บ้านโนนจอมศรีจะดำเนินการ
ต่อไปต่อจากนี้  หน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ว่างเปล่าเพ่ือก่อสร้าง
วัด (บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖)  เพ่ือให้บ้านโนนจอมศรีจะได้ดำเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไปครับ          

นางสาวศุภวดี  สร้างนานอก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   รองประธานสภาองค์การ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ

หั วหน้ าส่ วนทุ กส่ วน   ดิ ฉันนางสาวศุภวดี   สร้างนานอก   ตำแหน่ ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง
เสนอเพ่ือพิจารณา ๕. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้า
ทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ว่างเปล่าเพ่ือก่อสร้างวัด (บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่ ๖)  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านโนน
จอมศรี หมู่ที่ ๖ แจ้งเรื่องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ว่างเปล่าเพ่ือ



๒๒ 

ก่อสร้างวัด (บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่ ๖)  มาเพ่ือให้สภาพิจารณาเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ ดิฉันจะขอเสริมในส่วนของพระราชบัญญัติของคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) แจ้งไว้ว่า หมวดที่ ๕ เรื่องของ
วัด มาตรา ๓๑ วัดมีสองอย่าง ๑) วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ๒) 
สำนักสงฆ์ มาตรา ๓๒ กล่าวว่า การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบ
เลิกวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้เป็นไปตามวิธีการที่
กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย 
การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้น
เป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดที่ ๑ การสร้างวัด ข้อ ๕ 
วัดที่จะสร้างข้ึนได้ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่สร้างวัดต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่าหกไร่ 
(๒) เป็นสถานที่ที่สมควรเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ และการประกอบ

ศาสนกิจ 
(๓) เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งพันคน 
(๔) มีเหตุผลที่สนับสนุนได้ว่า เมื่อตั้งวัดขึ้นแล้วจะได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม

จากประชาชน 
(๕) ตั้งอยู่ห่างจากวัดอ่ืนไม่น้อยกว่าสองกิโลเมตร 
(๖) จำนวนเงินและสัมภาระที่จะใช้ในการสร้างวัดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าสอง

แสนบาท 
     ในกรณีที่มีความจำเป็นตามสภาพแห่งท้องที่ ผู้ขออนุญาตสร้างวัดจะขอ 
ยกเว้นหลักเกณฑ์ตาม (๑) (๓) หรือ (๕) ก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผล ความ
จำเป็น และประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับจากการสร้างวัดนั้น
ประกอบไว้กับคำขอสร้างวัดด้วย  ในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่
ว่างเปล่าเพ่ือก่อสร้างวัด (บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่ ๖) เพ่ือให้บ้านโนนจอมศรี
ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างวัดต่อไปค่ะ        

นายเดชา  ประทุมตะ    มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยในรายละเอียดที่ทางท่านหัวหน้าสำนักปลัดและ
ประธานสภา อบต.   ท่านผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้ชี้แจงในประเด็นใด 

หรือไม่ครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 

นายเดชา  ประทุมตะ    ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือ 
ประธานสภา อบต.  พิจารณาข้อ  ๕. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำ

ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ว่างเปล่าเพ่ือก่อสร้างวัด (บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่ ๖) 
โดยกระผมจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 



๒๓ 

ประเด็นแรก เห็นชอบ 
     ประเด็นที่สอง  ไม่เห็นชอบ 
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ๕. ญัตติพิจารณาให้ความเห็น 
เลขานุการสภา อบต.  ชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ว่างเปล่าเพ่ือก่อสร้างวัด 
  (บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่ ๖) 
      เห็นชอบ          ๘         เสยีง 
  ไมเ่ห็นชอบ      ไม่มี 
  งดออกเสียง      ๑        เสียง 

มติเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ว่างเปล่าเพ่ือ
ก่อสร้างวัด  (บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่ ๖)  ด้วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง 

มติที่ประชุม   มติเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ว่างเปล่าเพ่ือ 
ก่อสร้างวัด  (บ้านโนนจอมศรี  หมู่ที่ ๖)  ด้วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง 

นายเดชา  ประทุมตะ ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ๖.  ญัตติพิจารณากำหนดสมัย 
ประธานสภา อบต.    ประชุมสมัยสามัญประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖  และสมัยประชุมสมัยสามัญประจำ   
                              ปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๗  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ขอเชิญ 

ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  เชิญครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๖. ญัตติพิจารณากำหนดสมัย 
เลขานุการสภาอบต. ประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  และสมัยประชุมสามัญประจำปี

สมัยแรกของปี  พ.ศ. ๒๕๖๗  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕)  หมวด ๒ การ
ประชุม ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน       
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปี      
กี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วันกับให้
กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี
กำหนดกี่วัน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒) มาตรา ๕๓ 
กำหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย เพราะฉะนั้น



๒๔ 

ประธานสภาจะได้นำเสนอการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญว่าสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมจะกำหนดกี่สมัย 

นายเดชา  ประทุมตะ    ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 
ประธานสภา อบต.  ว่าจะกำหนดกี่สมัย เชิญครับ 

นางสาคร  สัมฤทธิ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนทุกส่วน  

ดิฉันนางสาคร  สัมฤทธิ์  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๖ ขอเสนอกำหนดสมัย
ประชุมสามัญประจำปีจำนวนสี่สมัยค่ะ 

นายเดชา  ประทุมตะ    มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเห็นชอบ
ประธานสภา อบต.  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีจำนวนสี่สมัย โดยจะถามเป็น ๒ ประเด็น 
     ประเด็นแรก เห็นชอบ 
     ประเด็นที่สอง   ไม่เห็นชอบ 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  มติที่ประชุมกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีจำนวนสี่สมัย 
เลขานุการสภา อบต.   เห็นชอบ  ๘ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
     งดออกเสียง ๑  เสียง 

มติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีจำนวนสี่สมัย  ด้วยคะแนน
เสียง  ๘  เสียง 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  หลังจากที่เราได้กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีตามที่ประธาน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอและสภามีมติเห็นชอบในการกำหนดประชุมสามัญประจำปีแล้วทางฝ่าย 

เลขานุการได้ร่างกำหนดระยะเวลาของสมัยประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมเพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณากำหนดห้วงระยะเวลาในการประชุมสมัย
สามัญประจำปีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งไปพร้อมหนังสือ ขอชี้แจงเหตุผล
ประกอบการกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  และสมัย
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๗  ดังนี้ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ตั้งแต่วันที่    ๑ – ๑๕    กุมภาพันธ์    พ.ศ.  ๒๕๖๖

 สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ตั้งแตว่ันที่   ๑๖ – ๓๐   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ตั้งแตว่ันที่   ๑๕ – ๒๙   สิงหาคม      พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ตั้งแตว่ันที่   ๑๖ – ๓๐   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
สมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี  สมัยแรกของปี  พ.ศ. ๒๕๖๗  ตั้งแต่วันที่  
๑–๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๗  มีกำหนด  ๑๕  วัน  (กำหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗) 



๒๕ 

โดยเราได้กำหนดให้แต่ละสมัยมีระยะเวลาห่างกันประมาณ ๓ เดือน เพ่ือให้
แต่ละสมัยมีห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม จึงนำเรียนให้ท่านสมาชิกพิจารณาตาม
ร่างกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  และสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๗  ที่ฝ่ายเลขานุการสภาได้เสนอครับ 

นายเดชา  ประทุมตะ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความเห็นหรือเสนอเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือไม่
ประธานสภา  อบต.  ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายเดชา  ประทุมตะ  ถ้าไม่มีผู้ใดจะเสนออีกผมจะขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบกำหนดสมัยประชุม
ประธานสภา  อบต.  สามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี  

พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
  ประเด็นแรก เห็นชอบ 
  ประเด็นที่สอง ไม่เห็นชอบ 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๖  ญัตติพิจารณากำหนด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และสมัยประชุมสามัญประจำปี 

สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๗  ดังนี้ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ตั้งแต่วันที่    ๑ – ๑๕    กุมภาพันธ์    พ.ศ.  ๒๕๖๖

 สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ตั้งแตว่ันที่   ๑๖ – ๓๐   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ตั้งแตว่ันที่   ๑๕ – ๒๙   สิงหาคม      พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ตั้งแตว่ันที่   ๑๖ – ๓๐   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
สมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี  สมัยแรกของปี  พ.ศ. ๒๕๖๗  ตั้งแต่วันที่  
๑–๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๗  มีกำหนด  ๑๕  วัน  (กำหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗) 
  เห็นชอบ  ๘ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
  งดออกเสียง ๑ เสียง 
มติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และสมัย
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง 

มติที่ประชุม   มติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖  และสมัย 
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง 

นายเดชา  ประทุมตะ ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ๗. การขอเข้าดำเนินการโครงการ 
ประธานสภา อบต. สัมปทานกิจการน้ำประปามาตรฐานดื่มได้  โดยบริษัท มนต์นาโควอเตอร์   

เทรด จำกัด ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียด
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  เชิญครับ 



๒๖ 

นายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   รองประธานสภาองค์การ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน กระผมนายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
๗. การขอเข้าดำเนินการโครงการสัมปทานกิจการน้ำประปามาตรฐานดื่มได้  
โดยบริษัท มนต์นาโควอเตอร์ เทรด จำกัด ขออนุญาตนำเรียนสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลว่าตอนนี้มีบริษัทเอกชนที่ผมได้ติดต่อและหารือโครงการนี้
มาตั้งแต่ช่วงที่เป็นนโยบายช่วงหาเสียงเลือกตั้งของทางคณะผู้บริหาร ซึ่งผม
ได้หารือกับบริษัท มนต์นาโควอเตอร์เทรด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนราย
ใหญ่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับระบบน้ำประปาดื่มได้  คำว่าประปาดื่มได้  
มาตรฐานดื่มได้ต่างกันในขั้นตอนกระบวนการผลิตและความสะอาดของ
คุณภาพน้ำแตกต่างกัน  ในฐานะที่ผมเป็นเลขานุการภาคีเครือข่ายนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหนองสองห้อง ได้มีการประชุมหารือภาคี
เครือข่ายในอำเภอหนองสองห้องทั้งหมด ๑๒ อปท. ๑ เทศบาล และมีมติ
ร่วมกันแล้ว ๘ อปท. แล้วที่บริษัทและผมในนามของเลขาคณะทำงานได้ลง
พ้ืนที่ไปตำบลต่างๆ ในอำเภอหนองสองห้องของเราและได้มีมติเห็นชอบที่จะ
บรรจุโครงการสัมปทานกิจการน้ำประปามาตรฐานดื่มได้  ในระเบียบวาระ
การประชุมซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการดำเนินโครงการ โครงการนี้จะใช้พ้ืนที่
ทั้งหมด ร้อยแก่นสารสินธุ์ ด้านทิศใต้สุดท่อเมนต์จะส่งไปที่อำเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา ด้านทิศเหนือจะไปที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
ด้านทิศตะวันออกไปที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านทิศตะวันตกไปจด
จังหวัดชัยภูมิ  ต้องเรียนกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่า
ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด ทางบริษัทเอกชนสามารถที่จะสัมปทานและ
ให้บริการประปาดื่มได้กับชุมชนแต่ต้องได้รับความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่น
นั้นๆ ระยะสัญญาสัมปทานนั้นจะอยู่ในร่างสัญญาที่ทางบริษัทจะส่งมาเพ่ือให้
เราได้ศึกษาในรายละเอียด ซึ่งมีหลายๆ อปท.ได้ดำเนินการไปแล้ว และ
บริษัทจะส่งตัวอย่างของสัญญากับท้องถิ่นอ่ืนๆที่ได้ดำเนินการไปแล้วมาให้
พวกเราได้พิจารณาและตัดสินใจร่วมกันครับ  สิ่งที่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่
จะได้รับ คือน้ำประปาสะอาดที่เครื่องกรองมาตรฐานอเมริกาและยุโรปเครื่อง
กรองละเอียดที่ ๐.๐๑ ไมครอน เป็นมาตรฐานประปาที่สะอาดที่สุดในโลก 
ปัจจุบันบริษัทน้ำดื่มต่างๆ จะอยู่ที่ ๐.๐๒ ไมครอน การจัดเก็บค่าบริการจะมี
การจัดเก็บเท่าไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่แต่ละหมู่บ้านใช้ประปาอยู่เป็นหลัก 
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องมาคุยกันในเรื่อง
ขอสัญญาและกรองราคา/หน่วย ซึ่งในการลงทุนทางบริษัทลงทุนทั้งหมด
๑๐๐% อบต.หรือหมู่บ้านที่มีประปาอยู่แล้วไม่ต้องมาร่วมค่าใช้จ่ายใดๆ 



๒๗ 

รวมถึงติดตั้งมิเตอร์จนถึงหน้าบ้านของท่าน ซึ่งมิเตอร์จะเป็นมิเตอร์ที่สามารถ
เช็คค่าน้ำและสามารถจ่ายค่าน้ำผ่านแอปพลิเคชั่นในมือถือได้เลยในการ
บริการจะมีทีมช่างคอยให้บริการเมื่อเกิดปัญหาเรื่องน้ำประปาในตำบลใดที่มี
การติดตั้งระบบประปามาตรฐานดื่มได้จะมีแทงค์น้ำสำรองขนาดใหญ่ที่ไว้
สำหรับกับเก็บน้ำในกรณีที่น้ำไม่ไหล ท่อแตกหรือมีเหตุฉุกเฉิน เช่นเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ หรือเกิดภัยแล้งก็จะมีน้ำสำรองไว้ใช้เพ่ือบริการสาธารณะด้วย
นอกจากนี้สิ่งที่พ่ีน้องประชาชนจะได้รับคือเวลามีงานบุญ งานบวช  งานแต่ง 
งานศพ งานวัด ในระหว่างที่มีงานต่างๆ ท่านจะได้ใช้น้ำฟรีในช่วงระหว่างจัด
งาน  นอกจากมาตรฐานความสะอาดแล้วสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากประปา
หมู่บ้านคือแรงดันน้ำเขาจะส่งน้ำแบบสม่ำเสมอตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีการ
หยุดจ่ายน้ำ ซึ่งต้นน้ำมาจากแก่งละว้า ตำบลเมืองเพีย  อำเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น นอกจากนั้นรายได้จากผลกำไรทุกไตรมาส ร้อยละ ๒ จะ
มอบให้หน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือนำไปพัฒนาองค์กรให้เจริญยิ่งขึ้น จากที่ผม
ศึกษามากว่าสองปี เห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน
ของเรา ไม่ขัดต่อกฎหมาย เรามาร่วมกันพิจารณาร่างสัญญาและศึกษา
ร่วมกันก่อนที่จะลงนามในสัญญาในขั้นตอนต่อไปครับ 

นายจตุรภัทร  ภาคสุโพธิ์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   รองประธานสภาองค์การ 
ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน กระผมนายจตุรภัทร  ภาคสุโพธิ์  ตำแหน่งประธาน
กรรมการบริหารบริษัท มนต์นาโค วอเตอร์ เทรด จำกัด ขอชี้แจงเกี่ยวกับ
โครงการสัมปทานกิจการน้ำประปามาตรฐานดื่มได้  ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ดังนี้ครับ บริษัท มนต์นาโควอเตอร์ เทรด จำกัด 
ตั้งอยู่ที่ ๕๘๔ หมู่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น   
วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำในด้านการผลิต จำหน่ายและให้บริการน้ำประปา
มาตรฐานดื่มได้ เพ่ือคนไทยและชาวโลก” 
พันธกิจ “มุ่งมั่น พัฒนาธุรกิจวิถีธรรมเพ่ือสังคม ชุมชน ภาครัฐ พนักงาน คู่ค้า 
ผู้ลงทุน ลูกค้า ด้วยราคาที่เป็นธรรม” 
สโลแกน สะอาด ปลอดภัย มั่นใจทุกหยด ราคาเป็นธรรม “เพราะน้ำคือชีวิต” 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ำของภาครัฐ/ประชาชน ภาคธุรกิจอสังหาฯ
การท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดขอนแก่น ที่มีการขยายตัวและมุ่ง
สู่การเป็น “ฮับภาคอีสาน SMART CITY” จังหวัดนวัตกรรมผลิตน้ำประปา
มาตรฐานดื่มได้ให้บริการประชาชนและผู้มาเยือน 
๒. เพ่ือจัดหาแหล่งสำรองน้ำดิบให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในการ
ใช้น้ำอีกใน ๓๐ ปีข้างหน้าและน้ำต้องมีคุณภาพเหมาะสมกับการผลิต



๒๘ 

น้ำประปามาตรฐานดื่มได้โดยรับรองผลตรวจค่ามาตรฐาน (NSF) จากห้อง
แลปของหน่วยงานภาครัฐ 
๓. เพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปามาตรฐานดื่มได้โดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ลำสมัยเพ่ือให้สามารถคงคุณภาพของน้ำประปา
มาตรฐานดื่มได้จนถึงมือผู้บริโภค 
๔. เพ่ือออกแบบโครงสร้างวางโครงข่ายท่อส่งจ่ายน้ำประปามาตรฐานดื่มได้
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในด้าน
สาธารณูปโภคส่งเสริมให้เกิดโครงการบ้านพักอาศัยและนิคมอุตสาหกรรม
แห่งใหม่ ซึ่งจะทำให้มีการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวขอนแก่นอย่างมั่งคั่ง
และยั่งยืน 
       บริษัทดำเนินงานด้วยงบประมาณมากกว่า ๑๒ ,๐๐๐  ล้านบาท     
บริษัทเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด การผลิตน้ำประปาเป็นแบบ UF&RO MEMBRANE  
มาตรฐานดื่มได้ Nsf ท่อเมนและท่อจ่ายน้ำประปาเป็นท่อ HFPE ๓ ชั้น
ก่อสร้างใหม่ทั้งระบบ ติดตั้ง ONLINE METER & MOBILE APPLICATION 
ทั้งระบบ ค่าน้ำประปาราคาเป็นธรรมตามข้อบังคับของการประปาส่วน
ภูมิภาคและผู้ใช้น้ำประปามาตรฐานดื่มได้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอเชื่อมระบบ 
จึงนำเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมพิจารณา
เห็นชอบต่อไปครับ 

นายเดชา  ประทุมตะ    มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยในรายละเอียดที่ทางท่านนายกองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.   ส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมและทางบริษัทได้ชี้แจงในประเด็นใดหรือไม่ครับ 

นายสาย  ศรีสมนาม  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภาอบต.  บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสาย  ศรีสมนาม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภา
อบต.หมู่ที่ ๘  ขอสอบถามเกี่ยวกับราคาน้ำจะจำหน่ายหน่วยละเท่าไหร่ครับ
และจะดำเนินการในปีใดครับ 

นายจตุรภัทร  ภาคสุโพธิ์  ราคาจำหน่ายจะไม่ เกินราคาที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนดในการ   

ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ จำหน่ายประปาต้องได้รับอนุญาตและมีมติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ในส่วนของการดำเนินงานจะเริ่มก่อสร้างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ครับ 
ระยะเวลาก่อสร้าง  ๒ ปี โดยจะได้ใช้น้ำในเดือนที่ ๑๑ ของการก่อสร้าง 

นายเดชา  ประทุมตะ    มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยในรายละเอียดที่ทางท่านนายกองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.   ส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมและทางบริษัทได้ชี้แจงในประเด็นใดหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 

 

 



๒๙ 

นายเดชา  ประทุมตะ    ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ   ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือ 
ประธานสภา อบต.  พิจารณาข้อ   ๗.  การขอเข้าดำเนินการโครงการสัมปทานกิจการน้ำประปา

มาตรฐานดื่มได้  โดยบริษัท มนต์นาโค วอเตอร์ เทรด จำกัด โดยกระผมจะ
ถามเป็น  ๒  ประเด็น 

ประเด็นแรก เห็นชอบ 
     ประเด็นที่สอง  ไม่เห็นชอบ 
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ๗.  การขอเข้าดำเนินการโครง 
เลขานุการสภา อบต. การสัมปทานกิจการน้ำประปามาตรฐานดื่มได้  โดยบริษัท มนต์นาโค วอเตอร์

เทรด จำกัด  
      เห็นชอบ          ๘         เสยีง 
  ไม่เห็นชอบ      ไม่มี 
  งดออกเสียง      ๑        เสียง 

มติเห็นชอบการขอเข้าดำเนินการโครงการสัมปทานกิจการน้ำประปา
มาตรฐานดื่มได้  โดยบริษัท มนต์นาโค วอเตอร์เทรด จำกัด  ด้วยคะแนน
เสียง  ๘  เสียง 

มติที่ประชุม   มติเห็นชอบการขอเข้าดำเนินการโครงการสัมปทานกิจการน้ำประปา 
มาตรฐานดื่มได้  โดยบริษัท มนต์นาโค วอเตอร์เทรด จำกัด  ด้วยคะแนน
เสียง  ๘  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๕           เรื่องอ่ืน ๆ 

นายเดชา  ประทุมตะ  ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  ข้อ ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ประธานสภา อบต.   ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๕  ขอเชิญท่านปลัด 

องค์การบริหารส่วนตำบล  ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  เชิญครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุป

สาระสำคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี้   
๑. กำหนดวิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้ชัดเจน (ข้อ ๓)   
เดิม  เลือกโดยวิธีเขียนชื่อตัวและสกุล สมาชิกสภาท้องถิ่น เสนอชื่อ มีผู้
รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ถ้ามีสมาชิกน้อยกว่า ๘ คนให้มีผู้รับรอง ๑ คน 
แก้ไขเพิ่มเติม เลือกโดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัว ลงคะแนนโดยเขียน
หมายเลขประจำตัว ประธานประกาศคะแนน ผู้ได้คะแนนสูงสุดได้รับเลือก 



๓๐ 

คะแนนเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่คะแนนเท่ากัน ถ้าเท่ากันอีกให้
จับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุด 
๒. กำหนดการพ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น (ข้อ ๔)  
เดิม  ไม่ได้กำหนด  
แก้ไขเพิ่มเติม  
(๑) ตาย  
(๒) ลาออกโดยยื่นต่อประธานสภา  
(๓) ครบอายุสภา  
(๔) ยุบสภา   
(๕) สภามีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 
๓. การกำนดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๗)   
เดิม  ไม่ได้กำหนด  
แก้ไขเพิ่มเติม ประธานสภาท้องถิ่นอาจจัดให้มีการประชุมว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๔. กำหนดกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (ข้อ ๙) 
๑) เดิมกำหนดจำนวนผู้แทนไม่เกิน  ๓  คน 
๒) เดิมไม่ได้กำหนดระยะเวลาพิจารณา 
แก้ไขเพิ่มเติม  
๑) จำนวนผู้แทนตามจำนวนกฎหมายเข้าชื่อ 
๒) กำหนดระยะเวลาพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่รับร่าง 
๕.  กำหนดให้ประชาชนเข้าฟ้งการประชุมสภาท้องถิ่น (ข้อ ๑๒) 
เดิม  ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจอนุญาตตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกำหนด 
แก้ไขเพิ่มเติม ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้ประชาชนที่ประสงค์เข้าฟังตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่สภาท้องถิ่นกำหนด 
๖. กำหนดการถ่ายทอดการประชุมสภาท้องถิ่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
   (ข้อ ๑๓) 
เดิม  ไม่ได้กำหนด 
แก้ไขเพิ่มเติม ถ่ายทอดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอ่ืน เมื่อประธานสภา
ท้องถิ่นอนุญาต 

นายเดชา  ประทุมตะ  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ประธานสภา อบต.   ในตำบลหนองไผ่ล้อม  เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือข้อเสนอแนะอะไรอีก 

หรือไม่ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

  
 
 



๓๑ 

นายเดชา  ประทุมตะ  สั่งปิดการประชุม    
ประธานสภา อบต. 
  ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๓๕  น.  
 
 

ลงชื่อ    สุรพงษ์  ศิลาวิเศษ     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม    

 

       ลงชื่อ     วีรพล  ศรีภักดี    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายวีรพล  ศรีภักดี) 

   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงชื่อ      สุพจน์  ศรีวรรณะ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสุพจน์  ศรีวรรณะ) 

                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

        ลงชื่อ    อดุลย์  พลรักษา   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายอดุลย์  พลรักษา) 

                  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงชื่อ        เดชา  ประทุมตะ      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            (นายเดชา  ประทุมตะ) 
                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม 
 

 
 
 
 
 


